

# TOUR LIÊN TUYẾN MIỀN TÂY 3N2Đ KHÁM PHÁ ĐẤT MŨI CÀ MAU – CHÙA ĐƠI – NHÀ CÔNG TỬ BẠC LIÊU – NHÀ THỜ CHA DIỆP

(Thời gian 03 ngày 02 đêm)

## NGÀY 01: THAM QUAN CHÙA ĐƠI – CHÙA ĐẤT SÉT - TP. CÀ MAU

(Ăn Sáng – Trưa – Tối)

**05h00:** Xe và *HDV Cty Du Lịch Nam Thiên* đón đoàn tại điểm hẹn. Đoàn khởi hành đi Sóc Trăng, bắt đầu chương trình tham quan và khám phá tour “Liên Tuyến miền Tây 3N2Đ”

**07h00:** Đoàn đến Châu Thành, dừng chân dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.

**12h00:** Đoàn dùng bữa ăn trưa tại nhà hàng Sóc Trăng

**13h30:** Xe đưa đoàn tham quan:

- **Chùa Mã Tộc (Chùa Đoi):** ngôi Chùa của người Khơ-me với lối kiến trúc đặc sắc và nổi tiếng là nơi cư ngụ của hàng nghìn con doi bay rợp trời.
- **Bửu Sơn Tự (Chùa Đất Sét):** không chỉ có hàng nghìn tượng Phật và linh vật bằng đất sét độc đáo, Chùa còn nổi tiếng với 8 chiếc đèn cây (nến) khổng lồ được Trụ trì Ngô Kim Tông đúc vào năm 1940. Chùa Đất Sét không có sư vì đây là nơi thờ tự tại gia, và không nhận tiền công đức. Con cháu trong dòng họ Ngô giúp thầy Trụ trì bảo vệ chùa, chỉ bán bên ngoài những vật phẩm địa phương cho khách thập phương đến hành hương, viếng Phật.

**15h30:** Xe đưa đoàn về TP. Cà Mau nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi và dùng cơm tối. Tự do tham quan về đêm.

## NGÀY 02: KHÁM PHÁ CỤC NAM TỔ QUỐC KDL ĐẤT MŨI CÀ MAU – NHÀ THỜ CHA DIỆP – TP. BẠC LIÊU

(Ăn Sáng – Trưa – Tối)

**07h00:** Đoàn khởi hành về Năm Căn, xe đưa du khách ra bến tàu đi canô tham quan **KDL Đất Mũi Cà Mau** – nơi tận cùng của Tổ Quốc.

Trên đường đi du khách có thể quan sát tượng đài Anh hùng – Liệt sỹ Phan Ngọc Hiển, người có công lãnh đạo khởi nghĩa Hòn Khoai; tham quan mốc tọa độ quốc gia; lên Vọng Lâm Đài

cao trên 20m để ngắm nhìn toàn cảnh Mũi Cà Mau. Tham quan mô hình làng thu nhỏ Làng rừng kháng chiến.

Đây là nơi duy nhất bạn có thể quan sát cả mặt trời mọc và lặn. Thật thích thú khi được đến đây để có dịp ngắm nhìn khoảnh khắc chào ngày mới và kết thúc một ngày.

**12h00:** Đoàn dùng cơm trưa tại KDL Đất Mũi

**14h00:** Đoàn khởi hành trở về TP. Bạc Liêu.

Trên đường đoàn dừng chân tham quan **Nhà thờ Cha Trương Bửu Diệp** - hay còn gọi là nhà thờ Tắc Sậy – nơi gắn liền với một nhân vật nổi tiếng – cha Trương Bửu Diệp, vị linh mục được xem như một vị thánh vì sự linh thiêng, cho những ai tin tưởng nguyện cầu.

Nơi đây không chỉ là điểm hành hương của người địa phương mà còn của những người Kitô giáo ở nhiều vùng miền khác. Nhà thờ hiện còn là Trung tâm Truyền giáo Phanxicô của giáo phận. Du khách tham quan, viếng mộ Cha Phaxico Xaviê Trương Bửu Diệp, cầu nguyện, xin ơn... cảm nhận được không khí trang nghiêm và thiêng liêng của nơi này.

**17h00:** Đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi và dùng cơm tối. Tự do tham quan TP. Bạc Liêu về đêm.

## **NGÀY 03: THAM QUAN NHÀ CÔNG TỬ BẠC LIÊU – MẸ NAM HẢI – HÀNH TRÌNH QUAY VỀ TP.HCM**

**(Ăn Sáng - Trưa)**

**07h00:** Đoàn dùng bữa sáng tại nhà hàng và tham quan:

- **Nhà Công tử Bạc Liêu:** được xem là ngôi nhà bề thế nhất ở Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ. Và hơn hết là giai thoại cuộc sống vàng son một thời của cậu Ba Huy (Trần Trinh Huy) - người được mệnh danh là “Công tử Bạc Liêu” mà cho đến ngày nay có thể nói ai cũng biết tiếng.
- **Mẹ Nam Hải:** Chùa Phật Bà ở Bạc Liêu là một ngôi chùa nổi tiếng được nhiều du khách biết đến, hàng năm có hàng nghìn phật tử đến đây dâng hương, cầu bình an cho gia đình, người thân, làm ăn phát đạt và được những điều theo ý muốn.

**12h00:** Đoàn dừng chân và dùng cơm trưa tại nhà hàng ở Sóc Trăng.

**14h00:** Đoàn khởi hành quay trở về TP. HCM. Trên đường đoàn dừng chân tham quan và mua sắm các đặc sản của miền Tây.

**19h00:** Về tới điểm trả khách ban đầu kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại.